

QUỲNH PHỤ

Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Cùng với các huyện, thành phố, hiện nay, huyện Quỳnh Phụ đang đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ.



Người lao động hoàn thiện thủ tục giảm mức đóng bảo hiểm tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại bộ phận một của Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Phụ.

Trong 12 nhóm đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ, qua rà soát, huyện Quỳnh Phụ tập trung vào 6 nhóm đối tượng, gồm: nhóm chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ người lao động (NLD) tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; chính sách hỗ trợ NLD ngừng việc; hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế; chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh; hỗ trợ người sử dụng lao động (NSDLĐ) vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Để các chính sách hỗ trợ sớm đến được với người dân, công tác rà soát, lập hồ sơ được huyện thực hiện khẩn trương, đúng quy định. Trên cơ sở kế hoạch, hướng dẫn của tỉnh, UBND huyện ban hành kế hoạch, các văn bản triển khai đến các cơ

quan, các xã, thị trấn hướng dẫn cơ sở, doanh nghiệp (DN) thực hiện các chính sách hỗ trợ; thành lập tổ công tác cấp huyện thực hiện rà soát, thẩm định hồ sơ. Các xã, thị trấn bám sát kế hoạch, văn bản chỉ đạo để tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ. Sau gần 3 tháng triển khai, đến nay toàn huyện Quỳnh Phụ đã có trên 16.700 NLD, 222 DN được hưởng các chính sách hỗ trợ với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng thuộc 6 nhóm đối tượng, trong đó có 16.696 lao động có 219 DN được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với tổng số tiền tạm tính trên 4,7 tỷ đồng; 7 lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động thuộc 2 DN được hỗ trợ với số tiền trên 12,9 triệu đồng; hỗ trợ 10 lao động (trong đó có 2 lao động nữ mang thai, 3 trẻ em dưới 6 tuổi là con của NLD) thuộc 3 DN, đơn vị phải ngừng việc do ảnh

hưởng của dịch được hỗ trợ với kinh phí 15 triệu đồng; hỗ trợ 18 trường hợp F0, F1 và 2 trẻ em là F0, F1 với tổng số tiền 33,7 triệu đồng; 9 hộ kinh doanh được hỗ trợ với số tiền 27 triệu đồng; 1 DN được vay vốn để trả lương ngừng việc cho 62 lượt NLD với số tiền 165 triệu đồng. Việc triển khai hỗ trợ kịp thời là nguồn động viên rất lớn đối với NLD và NSDLĐ. Chị Nguyễn Hồng Giang, Phòng Nhân sự, Công ty TNHH Sợi dệt Hương Sen Comfor (cụm công nghiệp Đông Hải) tâm sự: Trong đợt dịch Covid-19 thứ tư, Công ty có 3 công nhân nghỉ việc thuộc trường hợp phải cách ly y tế do trong khu vực bị phong tỏa, mỗi công nhân được hỗ trợ 1 triệu đồng. Sự hỗ trợ kịp thời trong tình hình dịch Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN và việc làm, đời sống của NLD thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với DN và NLD. Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại

xuất nhập khẩu Thái Hưng (xã Quỳnh Giao), việc được vay 165 triệu đồng để trả lương cho 62 lượt NLD phải ngừng việc trong thời gian 3 tháng (từ tháng 5 đến tháng 7/2021) đã phần nào giúp DN giữ chân được NLD. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số khó khăn, vướng mắc phát sinh cần sớm được giải quyết như: nhóm hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế chưa có giấy ra viện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do người bệnh đang trong thời gian điều trị; việc thất lạc, mất giấy ra viện hoặc các giấy tờ liên quan dẫn tới khó khăn trong việc tiếp nhận hồ sơ để giải quyết; trường hợp F0 điều trị ra viện nhưng phiếu thu tiền ăn không hợp lệ (không có đơn vị thu, dấu xác nhận của đơn vị thu), do vậy khó khăn trong việc giải quyết chế độ tiền ăn theo quy định... Để đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ NLD và NSDLĐ, theo ông Phạm Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, trong thời gian tới, các đơn vị liên quan cần vận dụng linh hoạt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tạo điều kiện cho NLD và NSDLĐ sớm được hưởng kinh phí hỗ trợ. Cùng với đó, huyện tiếp tục đẩy nhanh tiến độ rà soát, thẩm định thực hiện chính sách hỗ trợ NLD và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả một số chính sách hỗ trợ DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 105 của Chính phủ và chính sách hỗ trợ NLD và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 116 của Chính phủ trên cơ sở bảo đảm mục tiêu, nguyên tắc theo quy định. Tham mưu UBND tỉnh xem xét, ban hành quy định hỗ trợ đối với nhóm lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác.

NGUYỄN CƯỜNG

HỘI LHPN XÃ THANH TÂN Nhiều mô hình hoạt động hiệu quả

Phát huy vai trò cầu nối, khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo của hội viên trong lao động sản xuất, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Thanh Tân (Kiến Xương) đã thành lập được nhiều mô hình, câu lạc bộ (CLB) hoạt động hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Chị Đặng Thị Thu, Chủ tịch Hội LHPN xã Thanh Tân cho biết: Một trong những mô hình nổi bật trong phát triển kinh tế ở Thanh Tân là mô hình tích tụ ruộng đất. Để thực hiện mô hình này, trước hết, Hội đã tìm những hội viên năng động, thành lập HTX Thủ công mỹ nghệ mây tre đan gồm 60 thành viên. Sau khi HTX được thành lập, Hội đã tổ chức 3 lớp dạy nghề cho trên 200 hội viên của 4 chi hội. Hiện nay, lực lượng sản xuất không chỉ ở trong địa bàn xã mà còn mở rộng sang các xã lân cận với trên 300 lao động có 2 doanh nghiệp và 3 gia đình tham gia tích tụ ruộng đất với 40ha được tích tụ của hơn 300 gia đình để cấy lúa giống chất lượng cao. Khi tích tụ ruộng đất, các mô hình đã áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất làm giảm chi phí đầu vào, tăng giá trị sản xuất. Để hỗ trợ hội viên về vốn đầu tư, Hội đã tin cậy với Ngân hàng Chính sách xã hội cho 246 hộ vay với tổng số tiền 6 tỷ đồng, tin cậy với Quỹ hỗ trợ phụ nữ Thái Bình cho 140 hộ hội viên vay với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội còn duy trì tốt mô hình phụ nữ tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế, thu hút 520 chi em tham gia. Đến nay, các chi hội đã thành lập được 9 tổ tiết kiệm với số tiền tiết kiệm được gần 4 tỷ đồng

giúp các thành viên có vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, năm 2019, được sự quan tâm, hỗ trợ của hội cấp trên và chính quyền địa phương, Hội LHPN xã Thanh Tân đã thành lập HTX Thủ công mỹ nghệ mây tre đan gồm 60 thành viên. Sau khi HTX được thành lập, Hội đã tổ chức 3 lớp dạy nghề cho trên 200 hội viên của 4 chi hội. Hiện nay, lực lượng sản xuất không chỉ ở trong địa bàn xã mà còn mở rộng sang các xã lân cận với trên 300 lao động. Chị Nguyễn Thị Doan, Giám đốc HTX cho biết: Với vai trò người đứng đầu HTX, tôi tiếp tục đào tạo nghề cho hội viên, chủ động tìm đối tác để liên kết các mô hình sản xuất, đưa HTX ngày càng phát triển. Vì thế, thu nhập của người lao động luôn ổn định, hiện đạt 2,5 - 3,5 triệu đồng/người/tháng. Trong công tác vệ sinh môi trường, 5 năm qua, Hội LHPN xã Thanh Tân đã thành lập được nhiều mô hình hiệu quả như: "Thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình", "Đường hoa nông thôn", "Chi hội 3 không, 3 sạch gắn với làng 3 sạch kiểu mẫu", "Thu gom phế thải nhựa xây dựng quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn". Để thực hiện các mô hình này, Hội đã tổ chức các hội nghị tuyên

truyền về kiến thức bảo vệ môi trường, cấp hơn 600 chiếc xô nhựa để giúp gia đình hội viên thu gom, phân loại, xử lý rác ngay tại gia đình; tổ chức trồng, chăm sóc gần 10km đường hoa, phát động hàng trăm buổi vệ sinh môi trường góp phần xây dựng làng quê ngày càng xanh, sạch, đẹp. Ngoài ra, Hội còn xây dựng các mô hình để góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn như: "Gia đình hội viên không có người nghiện ma túy", "CLB phụ nữ lên tiếng uống có trách nhiệm", "CLB mẹ và con gái"... Để các mô hình hoạt động hiệu quả, bền vững, Hội đã xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động của từng mô hình, lựa chọn thành viên trong ban chủ nhiệm mô hình là những người tiêu biểu, nhiệt tình, trách nhiệm. Đồng thời, chủ động làm tốt công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để có giải pháp khắc phục. Thời gian tới, Hội LHPN xã Thanh Tân sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, chủ động xây dựng những mô hình mới, việc làm mới nhằm tiếp tục nâng cao đời sống hội viên, giúp nhau xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

THU THỦY



Hội viên phụ nữ làm việc tại Hợp tác xã Thủ công mỹ nghệ mây tre đan Thanh Tân.

Đặng Lê Nguyên Vũ thắng thuyết phục cuộc thi tháng đường lên đỉnh Olympia

Cuộc thi tháng đầu tiên của đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 vừa diễn ra với sự góp mặt của 4 thí sinh xuất sắc nhất các tuần: Đặng Lê Nguyên Vũ (Trường THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình); Trần Vũ Duy Thái (Trường THPT Tống Văn Trân, Nam Định); Nguyễn Nhật Linh (Trường THPT Thạch Thất, Hà Nội) và Nguyễn Khánh Tùng (Trường THPT Thái Phiên, Hải Phòng). Với thành tích bất bại ở cả 4 phần thi, Đặng Lê Nguyên Vũ đã giành chiến thắng thuyết phục.



Lãnh đạo huyện Hưng Hà trao giấy khen cho em Đặng Lê Nguyên Vũ.

Trong phần thi khởi động, Nguyên Vũ nhận diện câu hỏi và đưa ra kết quả nhanh và chính xác nhất. Kết thúc phần thi đầu tiên em dẫn đầu với 70 điểm, Khánh Tùng và Duy Thái cùng 30 điểm, Nhật Linh 20 điểm. Từ khóa của phần thi vượt chướng ngại vật gồm 16

chữ cái. Nguyên Vũ là thí sinh lựa chọn hàng ngang đầu tiên. Ngay sau khi câu hỏi được đưa ra: "Hầm đường bộ xuyên qua con đèo nào đã khiến việc lưu thông giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình trở nên dễ dàng hơn?", Nguyên Vũ là thí sinh đầu tiên ấn chuông trả lời từ khóa.

Trong phần thi này, Nguyên Vũ mang về 150 điểm, 3 thí sinh còn lại giữ nguyên số điểm sau phần thi khởi động. Bước vào phần thi tăng tốc, Nguyên Vũ tiếp tục thể hiện sự nhanh nhạy, chính xác khi liên tiếp trả lời đúng hết các câu hỏi, cũng cố vị trí dẫn đầu với 230 điểm.

khác nhau là xem các chương trình thời sự, đọc và xem nhiều sách báo về lịch sử, văn hóa để tìm và ghi nhớ đa dạng các thông tin, hình thành tư duy để hồi - đáp nhanh nhất có thể... Nhớ lại những ngày đầu đăng ký tham gia cuộc thi, Nguyên Vũ tâm sự: Em yêu thích cuộc thi từ năm em học lớp 4. Từ ngày ấy đến giờ em gần như chưa bỏ sót một số nào của chương trình. Đến khi bước chân vào cấp III, em nuôi hy vọng và mong ước được một lần tham gia chương trình. Quyết tâm thực hiện ước mơ, đầu năm lớp 11 Nguyên Vũ đăng ký với nhà trường để được tham gia cuộc thi đường lên đỉnh Olympia. Cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A2 chia sẻ: Nguyên Vũ mặc dù mới là học sinh lớp 11 nhưng em có vốn kiến thức rộng, không chỉ kiến thức trong sách giáo khoa mà em còn rất am hiểu các lĩnh vực chính trị, kinh

tế, xã hội. Tôi và cô giáo Hoàng Thị Gấm, giáo viên chủ nhiệm cũ của Vũ đều không bất ngờ khi em giành vòng nguyệt quế vòng thi tuần. Nhưng chiến thắng ở vòng thi tháng đã khiến tôi thật sự khâm phục bởi bản lĩnh và sự quyết đoán của em. Là anh cả trong gia đình có hai anh em, Đặng Lê Nguyên Vũ luôn xác định mình phải là tấm gương để em noi theo. Chị Nguyễn Thu Phương, mẹ của Nguyên Vũ chia sẻ: Chúng tôi là bố đời, hiện đang công tác ngoài Quảng Ninh. Có lẽ vì có bố làm trong quân đội nên Vũ thừa hưởng bản lĩnh và tính quyết đoán của bố. Từ nhỏ, Vũ đã rất tự giác trong học tập, có sở thích đọc báo và xem tivi. Khi con tham gia cuộc thi đường lên đỉnh Olympia, nhờ sự quan tâm, bồi dưỡng của các thầy cô giáo, sự động viên của bạn bè, gia đình nên con đã tự tin hơn qua các phần thi. Đạt được kết

quả trên, bản thân vợ chồng tôi rất tự hào, tuy nhiên chúng tôi luôn nhắc nhở con không được chủ quan, tự mãn; phía trước là cả một hành trình dài đòi hỏi mình phải luôn nỗ lực cố gắng để ngày càng hoàn thiện bản thân. Đường lên đỉnh Olympia là cuộc thi dành cho học sinh THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất từ năm 1999. Mỗi năm có 36 cuộc thi tuần, 12 cuộc thi tháng, 4 cuộc thi quý và 1 cuộc thi chung kết được truyền hình trực tiếp với 4 điểm cầu được đặt tại các địa phương có học sinh tham dự. Với kết quả trên, vừa qua, Đặng Lê Nguyên Vũ đã vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, thư khen và giấy khen của huyện Hưng Hà và của Trường THPT Bắc Duyên Hà.

DẶNG ANH



Đặng Lê Nguyên Vũ giành vòng nguyệt quế cuộc thi tháng đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22.

Ảnh khai thác